

ส่วนที่ 2.1

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ผลิตอาหารจากเปิดแบบครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	:	02-337-3280
โทรสาร	:	02-337-3293
เว็บไซต์	:	www.bangkokranch.co.th

บริษัทฯ จะได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้เป็นจำนวนรวม 1,966.8 ล้านบาท ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่กับแผนการในปัจจุบัน และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ประมาณการการใช้เงินได้สุทธิ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
การขยายธุรกิจโรงงานชำแหละและแปรรูปอาหารจากเนื้อเป็ด ⁽¹⁾	900.0	ปี 2558 – 2559
การปรับปรุงโรงงานชำแหละและแปรรูป	151.8	ปี 2558
การขยายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อของบริษัทฯ (Commercial Farm) ⁽²⁾	165.0	ปี 2558 – 2559
การชำระหนี้คงค้าง ⁽³⁾	750.0	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	1,966.8	

หมายเหตุ:

- (1) บริษัทฯ คาดว่าจะลงทุนเพื่อสร้างโรงงานชำแหละและแปรรูปอาหารจากเนื้อเป็ดแห่งใหม่
- (2) บริษัทฯ คาดว่าจะสร้างฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อของบริษัทฯ เองเพิ่มเติม
- (3) การชำระหนี้คงค้างของบริษัทฯ รวมถึงการชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวให้แก่ธนาคารพาณิชย์สองแห่ง ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เงินกู้รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยเงินกู้ระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ MLR บริษัทฯ คาดว่าการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าว จะชำระคืนให้แก่ธนาคารพาณิชย์ทั้งสองแห่งในจำนวนที่เท่ากัน

การประมาณการข้างต้นของบริษัทฯ เป็นประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่กับแผนการในปัจจุบัน และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทฯ โดยแผนการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ เช่น การลงทุนในธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารจากเนื้อเป็ดในประเทศจีน เวียดนาม หรือ อินโดนีเซีย ยังไม่ถูกรวมอยู่ในแผนการใช้เงินของบริษัทฯ เนื่องจากโครงการต่างๆ ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษารายละเอียด ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น และในอนาคตบริษัทฯ อาจ

มีความจำเป็น หรืออาจได้รับคำแนะนำให้จัดสรรเงินสุทธิตามที่ระบุข้างต้นในจำนวนที่แตกต่างออกไป หรือใช้เงินสุทธิใน
วัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น